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Adroddiad i gyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd

1. CYFLWYNIAD

1.1. Pwrpas yr adroddiad yma yw i ddiweddaru fy nghyd aelodau ar yr hyn sydd wedi 
digwydd yn y meysydd rydw i’n gyfrifol amdanynt fel Aelod Cabinet Priffyrdd a 
Bwrdeistrefol ac Ymgynghoriaeth Gwynedd. Bydd hyn yn cynnwys egluro ein 
perfformiad yn unol â’n mesurau, yn ogystal a chyflwyno’r datblygiadau diweddaraf o 
ran cynlluniau arbedion a thoriadau’n y meysydd yma.

1.2. Byddwn yn eich atgoffa fod y materion hyn eisoes wedi derbyn sylw ac wedi eu craffu 
mewn cyfarfodydd o’r Timau Rheoli oedd hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o 
Bwyllgorau Craffu perthnasol.

1.3. Ar y cyfan, rwy’n fodlon gyda pherfformiad y mesurau rydw i’n gyfrifol amdanyn nhw 
ac yn diolch i’r adrannau am eu gwaith.
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2. Y PENDERFYNIAD A GEISIR

2.1. Derbyn a nodi’r wybodaeth yn yr adroddiad.

3. Y RHESWM DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD

3.1. Er mwyn sicrhau rheoli perfformiad effeithiol.

4. PERFFORMIAD

Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol

4.1 Mae trigolion Gwynedd wedi dweud wrthym fod cynnal amgylchedd lleol o safon uchel 
ac edrychiad strydoedd a mannau cyhoeddus yn bwysig iddyn nhw. Mae’r mesur 
canran o strydoedd y Sir sydd yn lân yn dangos gostyngiad i 95.5% eleni o’i 
gymharu â’r ffigwr o 98.5% a adroddwyd yn 2018/19. Mae’r ffigwr yma wedi amrywio 
rhwng 94% a 99% dros y blynyddoedd ac ymddengys ei fod o fewn yr amrediad 
disgwyliadwy ond bydd angen cadw golwg arno. Dylid nodi fod y ffigwr am eleni yn 
seiliedig ar arolwg mewnol yr adran yn unig ac felly nad yw’n gymhariaeth o’r un data 
a llynedd. Byddaf yn gallu adrodd ar y ffigwr allanol erbyn fy adroddiad nesaf. Mae’r 
adran hefyd yn y broses o foderneiddio eu dull o fesur i wella ansawdd a phrydlondeb 
y data felly fe fydda i’n cadw golwg ar y sefyllfa.

4.2 Rydym yn ymdrin â digwyddiadau tipio anghyfreithlon o fewn 5 diwrnod o 
dderbyn gwybodaeth amdano ond doedd dim modd gweithio allan yr union 
gyfartaledd mewn pryd er mwyn gallu adrodd arno y tro yma. Mae hyn oherwydd fod 
yr adran wrthi’n datblygu trefn newydd o adrodd ac nad oedd y drefn yn ddigon aeddfed 
ar hyn o bryd. Bydd y drefn newydd yn rhoi ffigurau fwy realistig a chywir felly byddaf 
yn adrodd yn ôl ar hyn yn fy adroddiad nesaf.

4.3 Mae’r Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu yn gyfrifol am ymdrin â gwastraff mewn 
modd cynaliadwy. 

4.4 Nodir fod y lefelau Canran y gwastraff trefol a gesglir gan yr Awdurdod Lleol ac a 
gaiff ei baratoi ar gyfer ei ailddefnyddio, ailgylchu neu gompostio wedi cynyddu i 
63% o’i gymharu â 62% yn 2018/19, sydd yn adlewyrchu cynnydd sylweddol a weddol 
gyson ers 2014/15 pan oedd y ffigwr hwn yn 55.25%. Mae angen i Gyngor Gwynedd 
gyrraedd targed statudol o 64% erbyn Mawrth 2020 er mwyn cwrdd â gofynion 
Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, ystyrir unwaith y bydd ‘Bottom Ash’ sy’n cyfrannu 
at y ffigwr yma wedi’i symud o safle newydd Parc Adfer (rhan o Brosiect Trin Gwastraff 
Gweddilliol Gogledd Cymru) fod yr Adran yn hyderus y bydd hynny’n ein cynorthwyo i 
gyrraedd y targed o 64%. Rhaid nodi y bydd y targed wedyn yn codi i 70% erbyn 
diwedd Mawrth 2025, ac rwy’n awyddus i gychwyn edrych ar ddulliau amgen o hybu 
ailgylchu a’r economi gylchog er mwyn sicrhau cyrraedd y targed uchelgeisiol yma.

4.5 Fel nodais yn fy adroddiad diwethaf, roedd perfformiad y mesur Canran y gwastraff 
trefol a’i anfonir i dirlenwi wedi gwella o 38% yn 2018/19 i 19% yn y cyfnod o Ebrill i 
Mai. Bellach, mae’r canran hwn wedi gostwng eto i 18%. Gellir priodoli’r gwelliant hwn 
i’r ffaith fod mwy o wastraff bwrdeistrefol wedi ei drin drwy drefn llosgi ac o ganlyniad 
ddim wedi’i anfon i dirlenwi.



CABINET CYNGOR GWYNEDD

4.6 Tra fod ardaloedd eraill yn weddol gyson i’r arfer, roedd cynnydd yn y nifer o 
gasgliadau (bocsys glas a biniau bwyd) a fethwyd yn Arfon ym mis Hydref 2019 
mewn cymhariaeth â’r un cyfnod yn 2018. Mae’r cynnydd yma’n cyd-fynd ag amseriad 
y newid diweddar sydd wedi’i gyflwyno i’r drefn casglu gwastraff yn ardal Arfon (gweler 
5.2 isod) lle cafwyd rhai trafferthion mewn perthynas â staffio a newidiadau yng 
nghylchdeithiau’r gweithwyr. Gwn fod y trafferthion yn parhau ac mae yna gamau yn 
cael eu cymryd gan y Pennaeth i ymateb. Erbyn i mi adrodd y tro nesaf, bydd y 
trefniadau casglu newydd wedi setlo a gobeithir felly y bydd modd adrodd fod y sefyllfa 
wedi gwella.

4.7 Rwyf wedi gofyn i’r adran ymchwilio i’r broses o dderbyn a gweithredu ar gwynion yn 
dilyn adborth gan drigolion Gwynedd.  Rwyf wedi gofyn iddynt roi sylw i’r gwaith yma 
ar fyrder a byddaf yn adrodd eto ar hyn tro nesaf.

4.8 Gwasanaeth Cynnal Priffyrdd: Rydym newydd dderbyn y ffigurau ar gyfer cyflwr ein 
ffyrdd sy’n dangos mai 3.5% o’r Ffyrdd Dosbarth A sydd mewn cyflwr gwael (o’i 
gymharu gyda 3.3% a 3.2% yn y blynyddoedd blaenorol) a 3.9% o rai Dosbarth B (o’i 
gymharu gyda 3.8% yn y ddwy flynedd flaenorol). Mae cyflwr ein ffyrdd Dosbarth C yn 
dangos mai 14.2% sydd bellach mewn cyflwr gwael o’i gymharu gyda 14.5% ac 14.1% 
yn y ddwy flynedd blaenorol. Roedd y ffigwr yma’n 15.8% yn 2015/16. Fe weler felly 
bod peth dirywiad yng nghyflwr ein ffyrdd Dosbarth A a B. Bydd angen cadw golwg ar 
hyn dros y flwyddyn nesaf ac wedi cyfnod y gaeaf.

5. DIWEDDARIAD AR BROSIECTAU

5.1 Yn yr adroddiad diwethaf, nodais fod y gwaith o newid ein goleuadau stryd ac 
arwyddion i dechnoleg LED yn parhau a bod 700 o lampau eisoes wedi newid yn 
ystod dau fis cyntaf 2019/20 (yn ychwanegol i’r 10,279 oedd wedi eu newid rhwng 
2015/16 a 2018/19). Rwy’n falch o adrodd bod oddeutu 1,700 o lampau bellach wedi 
eu newid yn ystod 2019/20. Mae’r cynllun yma’n un rhan o’n hymdrechion i leihau 
costau ynni, allyriadau carbon ac atal llygredd goleuo, ac mae’r graff a’r tabl isod yn 
dangos y lleihad hyd yma yn ein lefelau allyriadau carbon. 

Blwyddyn Tunelli 
o CO2 

2014/15 3,435
2015/16 3,002
2016/17 2,426
2017/18 1,703
2018/19 1,208
2019/20 
(hyd yma)

684
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5.2 Mae’r gwaith o gyflwyno newidiadau i’r drefn o gasglu gwastraff yn mynd yn ei flaen, 
gyda’r newidiadau wedi eu cyflwyno yn Nwyfor ar y 1af o Orffennaf ac yn Arfon ar y 
4ydd o Dachwedd. Camau nesaf y gwaith fydd i gwblhau’r newid ym Meirionnydd yn 
ystod 2020/21. Byddaf yn adrodd ar effeithiau’r newidiadau hyn ar y gwasanaeth yn fy 
adroddiadau nesaf. 

5.3 Yn fy adroddiad diwethaf, nodais fod cynllun i Adolygu Rheolaeth Fflyd y Cyngor er 
diben gwneud arbedion ariannol ar waith a fy mod wedi gofyn i’r adran fod yn 
uchelgeisiol wrth arbrofi â cherbydau trydan. Mae’r prosiect yma yn parhau i fod ar 
waith ond rydym wedi cydnabod fod gennym ddiffyg mesurau ystyrlon, ac felly mae’r 
adran wedi cychwyn ar y gwaith o adnabod ffyrdd o fesur y gwasanaeth. Rwyf wedi 
gofyn i’r adran ystyried a oes modd cyflwyno mesur sy’n ymwneud â’n hallyriadau 
carbon er mwyn gallu gweld y gwahaniaeth a wneir wrth i ni gyflwyno unrhyw gerbydau 
trydan neu debyg.

5.4 Mae’r cynllun i foderneiddio’r Gwasanaeth Teledu Cylch Cyfyng ym Mangor, 
Caernarfon, Pwllheli a Phorthmadog wedi’i gwblhau ar amser. Mae rhaglen 
hyfforddiant i’r swyddogion heddlu lleol fydd yn gweithredu’r systemau hefyd wedi bod 
yn llwyddiannus ac mae’r bartneriaeth rhwng y Cyngor a’r Heddlu yn y maes yma’n 
gweithio’n dda. Hoffwn ddiolch i’r swyddogion am eu gwaith caled ar y cynllun yma. 
Bydd yr Adran yn edrych nesaf ar gyfleoedd i ddatblygu’r systemau ymhellach – gan 
gynnwys yn ardal Ogwen.

5.5 Mae’r cynllun rhanbarthol ar draws 5 o siroedd Gogledd Cymru i drin gwastraff 
gweddilliol mewn ffordd amgen yn symud yn ei flaen yn dda, ac mae safle newydd 
Parc Adfer bellach yn weithredol.

5.6 Yn dilyn ymchwiliad gan y Pwyllgor Craffu Cymunedau i ddisgwyliadau, gofynion, 
adnoddau a pherfformiad y Gwasanaeth Gorfodaeth Stryd, mae’r adran yn 
gweithredu ar yr argymhellion. Yn fy adroddiad diwethaf, nodais fy mod wedi gofyn i’r 
adran gwrdd â mi a’r Uwch Swyddogion er mwyn gosod cyfeiriad i’r gwaith. Mae’r 
cyfarfod hwn eto i’w drefnu felly fe wnaf eich diweddaru yn fy adroddiad nesaf.
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5.7 Yn dilyn ein penderfyniad ym mis Medi i weithredu’n llawn ar argymhellion yr 
ymchwiliad i ddefnydd cosbau am gamddefnydd o finiau gwastraff ac ailgylchu, 
mae’r adran wedi cyfarfod gyda rhanddeiliaid perthnasol ym Mangor, yn ogystal â 
chwblhau polisi gweithredu a chanllawiau drafft newydd. Bydd yr adran yn parhau i 
weithio er mwyn gwireddu’n unol â’n penderfyniad.

Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd

6.1 Y prif fesur sydd wedi ei adnabod ar gyfer yr adran yw Elw yn erbyn targed. Er fod llif 
gwaith yr adran wedi bod yn bositif am y flwyddyn, mae nifer o brosiectau swmpus 
wedi llithro’n ddiweddar i’r flwyddyn ariannol nesaf ac ar hyn o bryd does dim golwg o 
brosiectau sylweddol ar y gorwel i gydbwyso hynny. Oherwydd hyn, mae proffil llif 
gwaith am chwarter olaf y flwyddyn yn edrych yn ansicr ar hyn o bryd. Mae anawsterau 
staffio ym maes adeiladu hefyd wedi arwain at ddiffyg incwm, ac mae llithriad yn 
rhaglenni rhai prosiectau yn golygu fod y ffi yn llithro i’r flwyddyn ariannol nesaf. O 
ganlyniad i hyn oll, mae’r tafluniad NET diweddaraf ar gyfer 2019/20 yn dangos diffyg 
elw o £93,296. 

6.2 Yn y maes sifil/isadeiledd, mae’r diffyg o £32,790 gyfwerth a thua 1% o’u targed incwm, 
ac mae’r adran yn gweithio er mwyn cyfarch y diffyg hwn drwy ddenu gwaith arall. Mae 
diffyg o £60,506 yn y maes adeiladu sydd gyfwerth â 10% o’u targed incwm ac felly 
mae’r sefyllfa yma yn peri pryder. Rwyf wedi gofyn i’r adran fynd ati i roi cynllun wrth 
gefn mewn lle er mwyn cyfarch hyn yn y flwyddyn newydd, ac er mwyn sicrhau nad 
yw’r math yma o broblem yn ailadrodd ei hun flwyddyn nesaf pe bai’r anawsterau 
staffio yn parhau. Byddaf yn adrodd yn ôl ar hyn fel rhan o’m adroddiad perfformiad 
diwedd blwyddyn. 

6.3 Mae’r Uned Rheolaeth Adeiladu yn gyfrifol am sicrhau fod gwaith adeiladu yn cwrdd 
â’r safonau adeiladu. Gweler ynghlwm dabl sy’n cynnwys cyfres o fesurau sy’n mesur 
eu perfformiad. Dengys y sgôr ar gyfer bodlonrwydd y cwsmer (BC-02) ar gyfer 
Chwarter 2 2019/20 yn 9.75 allan o 10, sy’n cyd-fynd â pherfformiad Chwarter 1 
2019/20. Mae’r adran yn gwneud gwaith i ddarganfod unrhyw resymau am 
anfodlonrwydd, ond mae holiaduron bodlonrwydd wedi darparu rhai awgrymiadau i’r 
adran edrych arnynt i’r dyfodol. Byddaf yn adrodd yn ôl ar hyn yn fy adroddiadau nesaf.

6.4 Mae gan yr adran fesur sy’n nodi’r canran o benderfyniadau wnaethpwyd i’r 
amserlen statudol (BC-05) a gellir gweld o’r tabl fod cynnydd sylweddol wedi bod yn 
y canran hwn ym mis Hydref. Mae’r adran bellach wedi adnabod eu bod yn arfer 
cynnwys penwythnosau wrth gyfrifo, ac felly fod y ffigurau blaenorol yn rhoi camargraff 
o’u perfformiad. Mae’r mesurydd bellach wedi ei gywiro felly.

6.5 Nodir bod yr amser o dderbyn hysbysiad o strwythur peryglus i fod wedi ei 
diogelu (BC-03) yn parhau yn 1 diwrnod, sy’n gyson â pherfformiad 2017/18 a 
2018/19.

7. DIWEDDARIAD AR BROSIECTAU 

7.1 Mewn perthynas â chynnal a chadw asedau draenio tir ac arfordirol, mae system 
rheoli asedau newydd wedi’i ddatblygu gyda’r uned TG sy’n galluogi’r adran i storio eu 
holl ddata asedau, ynghyd â data ynghylch digwyddiadau o lifogydd a gwahanol 
fanylion eraill mewn un lle. Mae unrhyw waith cynnal yn cael ei gofnodi ar y system 
gyda sylwadau ynghylch difrifoldeb y sefyllfa a syniad o’r gwaith sydd ei angen. Bydd 
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y drefn newydd yn galluogi’r gwasanaeth i ddatblygu cynllun asedau hir dymor, gyda 
rhagolygon o ba bryd yn y dyfodol y bydd angen buddsoddi yn ein hasedau. 

7.2 Nodwyd fod y Gwasanaeth Dŵr ac Amgylchedd yn denu arian grant er mwyn 
ymgymryd ag astudiaethau neu waith dylunio er mwyn gostwng y risg o lifogydd mewn 
ardaloedd yng Ngwynedd sydd wedi dioddef llifogydd yn hanesyddol, neu lle mae 
tystiolaeth gref fod newid hinsawdd yn debygol o gynyddu risg llifogydd yn y dyfodol. 
Mae’r gwasanaeth yn parhau gyda’r gwaith ar 7 cynllun ar hyn o bryd (Llanberis, Cei 
Aberdyfi, Felinheli, Bae Hirael, Afon Gwyrfai a dau yn y Bermo).

7.3 Mae pryderon am brosiect Prom Gogleddol y Bermo oherwydd fod gwagleoedd wedi 
eu darganfod ar draws y prom, a bod y prom wedi gorfod cael ei gau mewn rhai 
mannau oherwydd lefel y risg. Gallai hyn beri’r angen i ailadeiladu’r prom a byddai 
costau uchel iawn ynghlwm â’r math yma o waith. Mae’r adran yn edrych mewn i hyn 
ac yn gwneud yr arolygon priodol ar hyn o bryd. Yn fy adroddiad diwethaf, nodais hefyd 
fod pryderon cyllidol am gynllun Bae Hirael. Wrth i’r adran wneud fwy o waith ymchwil, 
mae’r costau ynghlwm â’r prosiect i weld yn gostwng rywfaint ac mae’r adran yn dal i 
edrych ar wahanol opsiynau. 

7.4 Nodais yn fy adroddiad diwethaf fod y gwasanaeth wedi llwyddo i ddenu grantiau ar 
gyfer cynlluniau yn nalgylch Ogwen a Phwllheli. Mae gwaith yn mynd yn ei flaen ar y 
ddau gynllun hwn er mwyn paratoi cais busnes manwl i symud ymlaen. Rwy’n falch 
iawn o gael nodi y tro yma fod y gwasanaeth wedi llwyddo i ddenu grantiau ar gyfer 
cynlluniau pellach yng Nghwm y Glo, Trefor a’r Groeslon, yn ogystal ag er mwyn 
gwneud mân welliannau ar asedau’r Cyngor i leihau’r risg llifogydd. Byddaf yn adrodd 
ar gynnydd y cynlluniau hyn yn fy adroddiadau nesaf.

7.5 Daw heriau newid hinsawdd â phwyslais ychwanegol ar ein gallu i fod yn rhagweithiol 
yn y maes llifogydd. Hoffwn ddiolch i’r adran am y gwaith sydd eisoes wedi ei wneud i 
baratoi ac ymdrin â’r heriau hyn er mwyn ceisio sicrhau cymunedau saff a ffyniannus 
yng Ngwynedd i’r dyfodol. Byddaf yn parhau i weithio gyda’r adran i gynnal 
trafodaethau priodol gyda rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, 
cynghorau  cymuned, ac eraill megis y sector breifat a’r trydydd sector.  Rwyf wedi 
gofyn i’r adran ystyried sut y maent yn mesur ac yn adrodd ar y gwaith pwysig yma.

7.6 Rwy’n falch iawn o nodi i’r adran lwyddo i ddenu arian er mwyn ehangu’r system 
monitro lefelau dŵr sydd wedi bod yn lwyddiant mawr yn ardal Rhostryfan. Ar hyn o 
bryd, mae’r adran yn gweithio gyda’r uned TG er mwyn sefydlu rhwydwaith monitro a 
fydd ar gael i adrannau eraill y Cyngor. Bydd gallu gweld y lefelau ein hunain yn ei 
gwneud yn haws i’r adran flaenoriaethu galwadau a chael gwell tystiolaeth, yn ogystal 
â’u helpu i leddfu pryderon trigolion.  Byddaf yn eich diweddaru ar ddatblygiad y gwaith 
yma i’r dyfodol. 

8. SEFYLLFA ARIANNOL / ARBEDION

8.1 Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol

8.1.1 Cynlluniau Blynyddoedd Blaenorol

Mae’r cynlluniau arbedion effeithlonrwydd hyd at ac yn cynnwys 2018/19 wedi eu 
gwireddu’n llawn heblaw am £33k o gynllun Cau 50 allan o 73 o doiledau cyhoeddus 
y Sir sy’n llithro, gyda’r gwasanaeth mewn trafodaethau gyda rhai Cynghorau 
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Cymuned i dreialu model trosglwyddo amgen. Mae’r adran hefyd yn edrych ar gynllun 
amgen i wireddu gweddill yr arbedion drwy ail-strwythuro a chynllun Teledu Cylch 
Cyfyng i’w ddefnyddio i gyfarch y gwahaniaeth. 

8.1.2 Cynlluniau Arbedion 2019/20

Mae 8 o’r cynlluniau arbedion 2019/20 unai wedi eu gwireddu neu ar drac i’w 
gwireddu’n amserol cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Erbyn hyn, mae’r cynllun i 
gynyddu incwm gorfodaeth stryd drwy ddirwyo mwy o unigolion sy’n gollwng 
sbwriel yn un â risgiau sylweddol. Roeddwn wedi gofyn i gwrdd â’r adran i drafod y 
targed incwm hwn yn benodol ond mae’r cyfarfod yma eto i’w drefnu. 

8.1.3 Cynlluniau Arbedion 2020/21 ymlaen

Mae’r adran wedi adnabod 3 cynllun sydd â risg o gyflawni. Gyda’r cynlluniau 
trosglwyddo meysydd chwarae i eraill a cynhyrchu mwy o incwm neu lleihau 
costau yn y gwasanaeth gwastraff gardd nodwyd fod rhai risgiau i gyflawni gyda’r 
cynlluniau’n llithro neu fethu. Gyda’r cynllun rhesymoli gweithdai fflyd o 3 i 2 yn y 
Sir, nodwyd fod risgiau sylweddol i gyflawni. Byddaf yn adrodd cynnydd ar y cynlluniau 
hyn yn fy adroddiad nesaf.

8.2 Adran Ymgynghoriaeth Gwynedd

8.2.1 Cynlluniau Blynyddoedd Blaenorol 

Mae’r cynlluniau arbedion effeithlonrwydd hyd at ac yn cynnwys 2018/19 wedi eu 
gwireddu’n llawn.

8.2.2 Cynlluniau Arbedion 2019/20

Mae cynlluniau arbedion 2019/20 i gyd wedi eu gwireddu yn llawn.

8.2.3 Cynlluniau Arbedion 2020/21 ymlaen

Mae cynlluniau arbedion 2020/21 ymlaen ar drac i’w gwireddu’n amserol.

9.  CAMAU NESAF AC AMSERLEN

9.1 Dim i’w nodi.

10. UNRHYW YMGYNGHORIADAU A GYNHALIWYD CYN ARGYMELL Y 
PENDERFYNIAD

10.1 Barn y Swyddogion Statudol:

i. Y Swyddog Monitro:

Dim sylwadau i’w hychwanegu o safbwynt priodoldeb.

ii. Y Swyddog Cyllid Statudol:
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Mae’r adroddiad yn nodi sefyllfa’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol o ran gwireddu’r 
cynlluniau arbedion, gydag wyth o’r cynlluniau ar gyfer 2019/20 eisoes wedi’u 
gwireddu neu ar drac i wireddu’n amserol.  Fodd bynnag, mae risgiau ynghlwm â’r 
cynlluniau eraill, fel sydd wedi ei nodi yn rhan 8.1 o’r adroddiad.   Bydd disgwyl i’r adran 
gyflwyno cynlluniau amgen fel mater o frys i’r cynlluniau sy’n methu neu mewn perygl 
o fethu; bydd Swyddogion Cyllid yn parhau i gynorthwyo’r Aelod Cabinet i fonitro’r 
cynnydd yn erbyn y cynlluniau yma.

Mae’n galonogol gweld yn rhan 8.2 bod Ymgynghoriaeth Gwynedd unai wedi gwireddu 
neu ar drac i wireddu’r cynlluniau arbedion ar gyfer 2019-20.

10.2 Barn yr Aelod Lleol:

Ddim yn fater lleol.

10.3 Canlyniad Unrhyw Ymgynghoriad

Dim i’w nodi.

Atodiadau

Atodiad 1 – Mesurau Perfformiad 


